

สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนในหลักสูตรภาษาสวีเดน
สำหรับคนต่างด้าว ในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาล

การทดสอบระดับชาติ (sfi)

สรุปลักษณะ

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ท่านจะได้เข้าร่วมสอบระดับชาติสำหรับระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาล ในหลักสูตรภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว (sfi) การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน ประเมินว่านักเรียนสามารถบรรลุเกณฑ์การให้คะแนนได้หรือไม่และได้ดีเพียงใด การทดสอบยัง ช่วยให้การประเมินความรู้ของนักเรียนนั้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

การทดสอบจะยึดแผนการเรียนการสอนระบบการศึกษาผู้ใหญ่ของเทศบาลในหลักสูตรภาษาสวีเดนสำหรับ คนต่างด้าวเป็นหลักทั้งในการออกข้อสอบและในการประเมิน มันเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนแต่ละคนจะได้มี โอกาสแสดงความรู้และทักษะของตนอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้การทดสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถวัด ความสามารถได้ทุกอย่าง ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการประเมินโดยรวม ซึ่งจะนำมาใช้ในการให้คะแนน (ผลการเรียน) แก่ นักเรียนในแต่ละหลักสูตร การทดสอบระดับชาตินั้น เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะมีการวัดผลการเรียน แต่ครูผู้สอนจะต้องประเมินความรู้และทักษะโดยรวม ของนักเรียน

ข้อสอบ sfi มีลักษณะเป็นอย่างไร

เนื้อหาหลักของข้อสอบจะเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านและความเข้าใจข้อความต่าง ๆ การพูด ความเข้าใจในการพูด และการเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สังคม การเรียน และชีวิตการทำงานในประเทศสวีเดน การทดสอบนี้จะใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงโดยประมาณ การทดสอบได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ส่วนที่ทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจจะแบ่งเป็นสองชุด โดยที่โจทย์จะประกอบด้วย ข้อความทั้งสั้นและยาวขึ้นเล็กน้อย
- ส่วนที่ทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจจะประกอบด้วยชุดข้อสอบสำหรับหลักสูตร ซี และหลักสูตร ดี หนึ่งชุด และชุดข้อสอบสำหรับหลักสูตร บี สองชุด โดยที่โจทย์จะใช้เทปบันทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาหรือรายงานข่าว
- ส่วนที่ทดสอบทักษะการเขียนประกอบด้วย ข้อสอบข้อเขียนสำหรับหลักสูตร บี และหลักสูตร ซี หนึ่งข้อ และสำหรับหลักสูตร ดี สองข้อ
- ส่วนที่ทดสอบทักษะการพูดประกอบด้วย ข้อสอบเฉพาะสำหรับหลักสูตร บี และข้อเฉพาะและข้อสอบเป็นคู่สำหรับหลักสูตร ซี และ ดี

มีการทดสอบในหลักสูตรดังต่อไปนี้

บี ซี และ ดี

—————>
อ่านต่อไป
ในด้านหลัง

ท่านจะได้รับข้อมูลจากครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ เวลาสำหรับการสอบ และวิธีในการประเมิน การให้คะแนนของการทดสอบจะอาศัยตามระดับคะแนน ผ่าน (G) และ ไม่ผ่าน (IG)

ผู้รับผิดชอบการทดสอบ

สำนักงานการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการทดสอบระดับชาติทั้งหมด โดยข้อสอบนั้นทางสถาบันศาสตร์แห่งการสอนของมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม เป็นผู้พัฒนาและจัดทำขึ้นร่วมกับสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลต่างๆ ในข้อสอบนี้ได้ถูกนำไปทดลองตามโรงเรียนต่าง ๆ มากมายทั่วประเทศ ผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูผู้สอนและนักวิจัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบดังกล่าว

เราหวังว่านักเรียนจะพอใจกับข้อสอบดังกล่าวและหวังว่ามันจะให้โอกาสแก่นักเรียน ในการแสดงความรู้และทักษะทั้งหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่ไหน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติสามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ:
www.skolverket.se/np

นอกจากนี้ยังมีลิงก์ต่างๆ เช่น ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบอีกด้วย

ติดต่อสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ

nationellaprov@skolverket.se